



KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(Xem tin trang 4)



Đổng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: THÀNH TÂM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Sáng ngày 29/8, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe UBND huyện Tiên Hải và nhà đầu tư báo

cáo công tác triển khai lập quy hoạch khu du lịch sinh thái cồn Vành; Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh báo cáo quá trình triển khai thực hiện lập quy hoạch khu kinh tế; UBND huyện Tiên

Hải báo cáo công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2019. Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đoàn

Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và lãnh đạo huyện Tiên Hải.

(Xem tiếp trang 4)

KHẮC ĐUẤN - LƯU NGÂN

LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG TỈNH THÁI BÌNH Đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước



Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho lực lượng thanh niên xung phong tỉnh Thái Bình.

Ảnh: MINH ĐỨC

Sáng ngày 29/8, Tỉnh đoàn phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho lực lượng TNXP tỉnh Thái Bình. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Trọng Kim, Chủ

tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu mẹ Việt Nam anh hùng; đại biểu các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố dự buổi lễ.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, 180 đoàn viên thanh niên cứu quốc - đơn vị TNXP đầu tiên của tỉnh Thái Bình đã vượt suối, băng đèo lên chiến khu Việt Bắc

(Xem tiếp trang 4)

TẮT ĐẠT

Tự hào vùng đất anh hùng

(Xem trang 3)



Xã Thụy Chính (Thái Thụy) đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng.

● ĐÔNG HƯNG

Tổng kết năm học 2017 - 2018

Chiều ngày 29/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị tổng kết năm học và tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi năm học 2017 - 2018.

Năm học 2017 - 2018, cấp học mầm non của Đông Hưng huy động hơn 16.600 cháu, trẻ 5 tuổi đi học đạt tỷ lệ 100%, vận động được 24/35 trẻ khuyết tật đến trường học. Toàn huyện có 16.633/16.644 trẻ được ăn bán trú, tăng 0,6% so với năm học trước. Cấp tiểu học huy động 100% trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 và không có học sinh bỏ học. Toàn huyện có 42/44 trường với 15.645 học sinh được học tin học, đạt 92,5%. Cấp THCS huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6. Trong năm có 3.297/3.301 học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS. Ngành học giáo dục thường xuyên trong năm học 2017 - 2018 đã tổ chức được 1.894 chuyên đề thu hút hơn 359.000 lượt người tham gia học tập tại các trung tâm học tập cộng đồng.

(Xem tiếp trang 4)

TIẾN ĐẠT

● Tặng quà học sinh giỏi, học sinh vượt khó học giỏi

* Liên đoàn Lao động thành phố Thái Bình vừa tổ chức tặng quà cho con cán bộ, công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi năm học 2017 - 2018.

Năm học 2017 - 2018, toàn thành phố có gần 4.000 cháu là con cán bộ, công nhân viên chức lao động; trong đó, 2.900 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường, cấp thành phố, 80 cháu đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 5 cháu đạt học sinh giỏi quốc gia. Để kịp thời động viên, Liên đoàn Lao động thành phố đã khen thưởng 60 cháu là học sinh giỏi các cấp, học sinh vượt khó học giỏi. Qua đó động viên các cháu tiếp tục vươn lên đạt nhiều thành tích cao hơn nữa.

* Hội Chữ thập đỏ huyện Kiến Xương vừa tổ chức trao 120 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó.

120 học sinh được nhận quà là những học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập đến từ các trường tiểu học trong huyện. Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng, được trích từ quỹ nhân đạo của huyện.

Những suất quà được trao tặng thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đối với học sinh nghèo hiếu học. Đây là hoạt động thường niên được Hội Chữ thập đỏ huyện Kiến Xương triển khai hàng năm nhằm động viên, khích lệ học sinh nghèo trước thềm năm học mới.

ĐỨC DỪNG - HOÀNG LANH

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN TIÊN HẢI

Giúp hội viên phát triển kinh tế

(Xem trang 2)

▶ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH

Khảo sát việc xử lý nợ xấu tại một số tổ chức tín dụng

Ngày 29/8, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thi điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh dự buổi khảo sát.

Buổi sáng, Đoàn khảo sát tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thái Bình và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Thái Bình. Đến ngày 31/7/2018, tổng dư nợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thái Bình là 11.493 tỷ đồng, trong đó dư nợ theo Nghị quyết số 42 trên 1.160,26 tỷ đồng. Qua một năm triển khai Nghị quyết số 42, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thái Bình đã xử lý được 153,78 tỷ đồng nợ xấu, giảm tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng xuống 0,8%. Đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Thái Bình, thời điểm 31/7/2017, nợ xấu theo Nghị quyết số 42 là 301 tỷ đồng. Nợ xấu tăng cao là do khách hàng gặp rủi ro trong kinh doanh không có khả năng trả nợ. 1 năm qua, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Thái Bình đã xử lý, thu hồi 27,2 tỷ đồng nợ xấu. Hiện các ngân hàng đang triển khai một loạt các biện pháp như tiếp tục áp dụng chính sách khuyến khích khách hàng trả nợ thông qua việc điều chỉnh lãi suất, xử lý nợ xấu qua phương án khởi kiện tại tòa, bán khoản nợ thông qua trung tâm đầu giá Sở Tư pháp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, địa phương liên quan để xử lý nhanh, dứt điểm tổng thể nợ xấu.

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận một số vấn đề về khó khăn trong thu hồi nợ xấu, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong xử lý nợ xấu,

(Xem tiếp trang 4)

THU HIỀN

▶ Tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ quản lý

Sáng ngày 29/8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho cán bộ quản lý cấp tỉnh, huyện năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Tại hội nghị, hơn 130 đại biểu là lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể và cán bộ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ ở tỉnh, huyện, thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia dự nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động tỉnh đã nghe hướng dẫn các nội dung: tổng quan về công tác ATVSLĐ, Luật An toàn vệ sinh lao động, các chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác quản lý về ATVSLĐ; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước các cấp về ATVSLĐ, nhất là đối với máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; quyền, trách nhiệm của các đơn vị, các tổ chức xã hội, tổ chức công đoàn trong công tác ATVSLĐ; biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đối với người lao động, các biện pháp xử lý sự cố kỹ thuật gây mất ATVSLĐ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

(Xem tiếp trang 4)

NGUYỄN CƯỜNG

▶ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ Thông tin về tình hình không gian mạng

Chiều ngày 29/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức thông tin về tình hình không gian mạng.

Trong 1/2 ngày, hơn 150 đại biểu là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đã được thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố 8 tháng đầu năm 2018; các biện pháp chủ động đấu tranh chống thông tin xấu, độc trên không gian mạng, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển giáo dục, tạo môi trường học đường lành mạnh.

MINH NGUYỆT